

NEWSLETTER

Quý Phụ huynh kính mến,

Chúc Mừng Xuân Mậu Tuất!

Các em học sinh đã quay trở lại trường sau kì nghỉ tuyệt vời. Nhà trường tin rằng năm mới Mậu Tuất sẽ là một năm thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và niềm vui.

Các hoạt động dạy và học cũng như ngoại khóa được diễn ra bình thường: Sau đây là một số thông tin lưu ý cho Học phần 3:

- Cuộc thi “Ngày hội Toán học Thế giới”
- Cắm trại
- Cuộc thi “Đánh vần tiếng Anh”
- Chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp
- Ngày hội Thể thao

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo tới Phụ huynh trước khi các sự kiện được diễn ra.

Phụ huynh luôn đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình học tập của các em học sinh. Nhà trường rất mong Quý Phụ huynh dành chút ít thời gian để kiểm tra bài tập về nhà của các em học sinh, các bài đọc hiểu cũng như tạo điều kiện và môi trường học tập ở nhà để các em hiểu và biết rõ hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm hoàn thành bài tập về nhà đúng thời gian quy định.

Nhà trường xin cảm ơn Quý Phụ huynh vì những đóng góp nhiệt tình trong buổi gây quỹ cho Trung tâm Trẻ em mồ côi tại địa phương. Khoảng 15 triệu đồng quyên góp cùng với tiền lì xì, quần áo và thực phẩm sạch đã được trao tặng cho các em tại trung tâm. Xin chân thành cảm ơn tập thể giáo viên và học sinh đã sẵn lòng giúp đỡ gây quỹ cho những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn trong cộng đồng.

Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành cùng với Nhà trường.

Trân trọng

Dudley Schroeder
Hiệu trưởng



Ngày Đọc Sách Thế Giới



Học sinh Mẫu giáo tươi vui trong tiết mục trình diễn Tết



Vào ngày 13 tháng 2, nhà trường đã tổ chức văn nghệ chào Xuân với rất nhiều tiết mục sôi động của các em học sinh. Mỗi lớp trình diễn một tiết mục, từ ca múa, đọc thơ đến diễn kịch về lịch sử ra đời của Tết Âm lịch. Nhà trường đã chào đón nhiều Phụ huynh đến tham dự và thật vui khi được cảm nhận sự phấn khởi của mọi người trong buổi biểu diễn tại hội trường.

Buổi biểu diễn rất thành công và cũng là một khởi đầu tuyệt vời cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhà trường mong rằng năm Mậu Tuất sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho tất cả mọi người.



Chào mừng Tết Mậu Tuất



Lớp iGCSE tại khách sạn Pullman

iGCSE với những bài học trải nghiệm thực tế

Là một phần của khóa học iGCSE - môn Kinh Doanh, các em học sinh đã thực hiện một chuyến trải nghiệm thực tế tại khách sạn Pullman và trò chuyện với Giám đốc Marketing của khách sạn. Các em thảo luận về các phương pháp quảng cáo và bán hàng cùng với chương trình chăm sóc khách hàng quen thuộc của Pullman. Lý thuyết trên lớp kết hợp với buổi gặp gỡ doanh nghiệp địa phương không những là một cách tuyệt vời để học sinh tìm hiểu kiến thức và còn được thưởng thức bánh cùng đồ uống ngon miệng! Nhà trường xin chân thành cảm ơn khách sạn Pullman.

Ngày Hội Đọc sách Thế giới

Vào Thứ Năm, ngày 8 tháng 2, nhà trường tổ chức Ngày hội Đọc Sách Thế giới. Hàng năm, vào ngày này, mọi người cùng đọc chia sẻ những câu chuyện để ủng hộ việc biết chữ là quyền lợi của mỗi cá nhân. Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 thuộc hai khối Quốc tế và Song ngữ đã cùng thảo luận với các bạn cùng lớp để viết và minh họa phiên bản hiện đại của một câu chuyện cổ tích. Các em đã cho ra rất nhiều ý tưởng tuyệt vời và sáng tạo. Khi đã hoàn thành "tác phẩm" của mình, các em đã chia sẻ những câu chuyện cùng nhau. Hoạt động cuối cùng giúp các em học sinh giành điểm cho đội nhà của mình bằng cách đọc thật nhanh và to câu chuyện lú lờ "Trứng xanh, Giảm bóng xanh của Tiến sĩ Seuss".

Với khối Mẫu giáo, Sự kiện được diễn ra cả trong và ngoài lớp học với nhiều hoạt động liên quan đến việc đọc và viết. Thông điệp chính năm nay là đề cao giá trị của sách vở cũng như những lợi ích khi đọc sách ở thư viện thường xuyên hơn. Nhà trường rất trân trọng Quý Phụ huynh đã tình nguyện dành thời gian của mình để đến và đọc sách cùng các em nhỏ. Các bạn đều rất vui mừng, ngồi yên và chăm chú lắng nghe những câu chuyện. Ngày Hội Đọc sách Thế giới thật sự là một thành công lớn cho tất cả mọi người.



Lớp 4 Quốc tế

Trải nghiệm của lớp 4 Quốc tế

Sau đây là chia sẻ từ một bạn học sinh mới và bạn học sinh hiện tại của lớp 4 Quốc tế:

Isabella: Em mới theo học lớp 4 Quốc tế, nhưng em nghĩ lớp em thực sự tốt. Em thích cô chủ nhiệm vì cô rất tốt với em từ khi em đến đây. Em đã học tại SIS trong ba tuần. Tuy chưa lâu, nhưng em rất thích ba tuần vừa qua.

Xuyên: Em thích học Toán vì hiện giờ chúng em đang học phân số thập phân. Em thích cô giáo lớp em, cô rất tốt. Lớp 4 là tuyệt vời nhất, chúng em rất thích vui chơi và đi dã ngoại. Chúng em thích đi với lớp 5 Quốc tế vì các bạn rất vui tính.



Ngày Hội Đọc Sách Thế Giới





Thăm Trung tâm Bảo trợ Trẻ em

Một nhóm từ thiện đã kết hợp với Trường Quốc tế Singapore tại Vũng Tàu để tổ chức chuyến thăm và chúc Tết Nguyên Đán cho Trung tâm Bảo trợ Trẻ em ở Vũng Tàu, Việt Nam. Trung tâm là mái ấm cho trẻ em mồ côi hoặc các bé được đưa đến vì bố mẹ không thể chăm sóc các em. Nhóm gồm các giáo viên, phụ huynh, nhân viên và Ban quản lý trường SIS Vũng Tàu. Hơn 15.000.000 đồng cùng với thực phẩm, quần áo và đồ chơi đã được trao tặng cho trẻ em tại trung tâm. Nhà trường hy vọng rằng các em nhỏ tại Trung tâm đón Tết ấm áp hơn qua những đóng góp của tất cả gia đình học sinh trường SIS Vũng Tàu.



Chuyến thăm đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ em

Sự kiện tiếp theo trong học phần 3

- Lớp học bơi của môn Thể dục
- Câu lạc bộ ngoại khóa
- Cuộc thi Đánh vần
- Sự kiện thi đua của các Nhà
- Ngày hội Thể thao và chương trình gây quỹ